

CyberScout จับมือ 2 พันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนารูปแบบการจำหน่ายประกันภัยทางไซเบอร์

- CyberScout จับมือกับ Pioneer Insurance & Surety Corp. (Pioneer Insurance) และ MSIG Mingtai Insurance Co. เพื่อนำเสนอบริการประกันภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบ retainer-based เป็นครั้งแรกในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริการเหล่านี้ได้รับรางวัลการันตีมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้การโจมตีตลอด 24 ชั่วโมงที่พร้อมให้บริการในหลายภาษา ความช่วยเหลือด้านไซเบอร์แก่ผู้บริโภค การให้คำปรึกษาทางไกล และบริการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมในไต้หวันและฟิลิปปินส์

CyberScout ผู้ให้บริการพิสูจน์อัตลักษณ์และการป้องกันข้อมูลภายใต้มาตรฐานสูงสุด มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับพันธมิตรระดับโลก 2 ราย เพื่อนำเสนอโซลูชันการประกันภัยทางไซเบอร์ที่เข้าถึงได้ง่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลูกค้าประเภทบุคคล และธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมจะได้รับบริการชั้นเลิศของ CyberScout ที่มีรางวัลการันตี ผ่านรูปแบบการจำหน่ายที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงตลาดวงกว้างในเอเชียที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

มูลค่าตลาดประกันภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีที่ 28% ตามข้อมูลของรายงาน Cyber Insurance Market Report อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ลักษณะความเสี่ยงทางไซเบอร์มีความซับซ้อน ขณะที่รูปแบบการจำหน่ายประกันยังไม่ทันสมัย ส่งผลให้ส่วนตลาดเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจและไม่เติบโตเท่าที่ควรในช่วงที่ผ่านมา

เครือข่ายช่วยเหลือระดับโลกของ CyberScout สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้ ด้วยบริการต่าง ๆ อาทิ การตอบโต้เหตุโจมตีทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ความช่วยเหลือผู้บริโภคในโลกไซเบอร์ แพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงสากล การสนับสนุนผู้ให้บริการในหลายภาษา การให้คำปรึกษาทางไกล บริการด้านไอทีและการตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนด้านการขายและการตลาดสำหรับพันธมิตรรายใหม่

โซลูชันเหล่านี้จะถูกผูกมัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่เดิม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะรับบริการหรือไม่ (opt-in) และจึงกล่าวได้ว่า การประกันภัยทางไซเบอร์คือการประกันอัคคีภัยรูปแบบใหม่ เพราะต่างก็เป็นความเสี่ยงที่บุคคลหรือธุรกิจไม่สามารถละเลยได้

“ความร่วมมือกับสองพันธมิตรใหม่ในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและตลาดวงกว้างในเอเชียสามารถเข้าถึง

บริการระดับโลกที่มีคุณภาพสูง จากก่อนหน้านี้ที่ไม่มีบริการเหล่านี้ไว้คอยตอบสนองความต้องการของพวกเขา” Matt Cullina กรรมการผู้จัดการ CyberScout กล่าว “Pioneer Insurance และ MSIG Mingtai เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบที่จะมาร่วมกันเผยแพร่ข้อความว่า อุตสาหกรรมประกันภัยจะก้าวขึ้นมาปกป้องธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมและผู้บริโภคก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงการประกันภัยทางไซเบอร์”

“ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดวงกว้าง ทั้งยังสามารถผนวกรวมเข้ากับลูกค้าปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวม ตลอดจนจนถึงนวัตกรรม และลดความขัดแย้งในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย” Tom Spier ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ที่ดูแลตลาดทั่วโลกของ CyberScout กล่าวเสริม “เรายินดีที่ได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการพัฒนาวิธีการจำหน่ายการประกันภัยทางไซเบอร์สำหรับอนาคต บริการให้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะเสริมความเชี่ยวชาญท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา กฎหมาย และมุมมองการให้คำปรึกษา เรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอยู่เบื้องหลัง”

เกี่ยวกับ CyberScout

CyberScout สร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับบริการป้องกันข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกไปจนถึงการให้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาได้สำเร็จ นับตั้งแต่ปี 2003 CyberScout ได้ผสมผสานประสบการณ์จริงเข้ากับบริการส่วนบุคคลอย่างมีระดับ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลในการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด และกู้คืนข้อมูลให้ได้มากที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.CyberScout.com

ติดต่อ: Lelani Clark, 646-649-5766 lclark@cyberscout.com